



ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566

ที่มา <https://www.naewna.com/index.php>



## 'หมอยง'ชวนตอบ! มุ่งศึกษาวิจัยกรณี'ติดเชื้อซ้ำ' 2 ครั้ง

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Yong Poovorawan โควิด 19 ขอเชิญชวน ผู้ที่ป่วยหรือติดเชื้อโควิด 2 ครั้ง กรุณาช่วยตอบแบบ สอบถามเพื่องานวิจัย

ในปัจจุบัน โควิด-19 ได้เริ่มมีการติดเชื้อซ้ำ หรือมีการติดเชื้อเป็นครั้งที่ 2 มากขึ้น ทางศูนย์ฯ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาลักษณะของการติดเชื้อซ้ำของ โควิด-19 ครั้งที่ 2

ในการศึกษาจะมีการให้แบบสอบถามออนไลน์ โดยมีการเก็บข้อมูลในรายละเอียดของท่านเพื่อนำไปวิเคราะห์ลักษณะทางประชากร เช่น ประวัติการฉีดวัคซีนก่อน และการติดเชื้อทั้ง 2 ครั้ง รวมทั้งความรุนแรงของโรค ในแต่ละครั้ง และผลที่เกิดขึ้นของการติดเชื้อซ้ำ เพื่อหาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซ้ำ หรือติดครั้งที่ 2



ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566

ที่มา <https://www.dailynews.co.th/>



### อนามัยโลกของจีนเผยสถิติผู้เสียชีวิตจากโควิด “ตามความเป็นจริง”

เจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การอนามัยโลกกล่าวถึง “ความเป็นจริง” ของการที่จีนต้องเปิดเผย “ข้อมูลตามความเป็นจริง” เกี่ยวกับสถิติการเสียชีวิตของประชาชนภายในประเทศ จากโรคโควิด-19

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 12 ม.ค. ว่า นพ.ไมค์ ไรอัน ผู้อำนวยการโครงการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขขององค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ในจีน ว่าดับเบิลยูเอชโอยังคงจับตาด้วยความวิตกกังวล เนื่องจากมีความเชื่อว่า การเปิดเผยสถิติผู้เสียชีวิตโดยหน่วยงานของรัฐบาลปักกิ่ง “น้อยกว่าความเป็นจริง”

ขณะเดียวกัน ดับเบิลยูเอชโอมองว่า จีนกำหนดนิยามหรือคำจำกัดความเกี่ยวกับ “การเสียชีวิตจากโควิด-19” ในรูปแบบที่ “แคบเกินไป” จึงยังไม่ถือเป็นความชัดเจนเกี่ยวกับอัตราการเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาล และการเสียชีวิต



ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566

ที่มา <https://www.dailynews.co.th/>

อนึ่ง ตลอดเกือบ 3 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติของจีน ( เอ็นเอชซี ) รายงานสถิติโควิด-19 แบบรายวัน โดยในส่วนของผู้ติดเชื้อจำแนกเป็นผู้ติดเชื้อแสดงอาการและไม่แสดงอาการ

อย่างไรก็ตาม นับตั้งช่วงปลายปีที่ผ่านมา เอ็นเอชซีถ่ายโอนหน้าที่ในการรายงานเรื่องนี้ไปยังศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติจีน ( ไชนาซีดีซี ) ซึ่งไม่ได้รายงานสถิติผู้ติดเชื้อรายวันอีกต่อไป โดยประกาศข้อมูลเฉพาะวันที่มีผู้เสียชีวิต และ “ไม่เคยเกิน 5 ราย”

ทั้งนี้ นับตั้งแต่เดือนที่แล้ว ไชนาซีดีซียืนยันผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในจีน เพิ่มขึ้น “เพียง 37 ราย” จากจำนวนประชากรทั้งประเทศ ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 1,400 ล้านคน

ด้าน นางเหมา หิง โฆษกหญิงกระทรวงการต่างประเทศจีน ยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศ “มีความโปร่งใส ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางกฎหมาย หลักการแพทย์ และความเหมาะสมในระยะเวลา” พร้อมทั้งย้ำว่า “สถานการณ์โรคโควิด-19 ในจีน สามารถควบคุมได้”.



ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566

ที่มา : <https://www.hfocus.org/content/>

## กกก.โรคติดต่อฯ เห็นชอบมาตรการป้องกัน "โควิด" รองรับการเดินทางเข้าประเทศ พร้อมตั้งคณะอนุฯ บริหารแบบไร้รอยต่อ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบมาตรการรองรับการเดินทางเข้าประเทศไทย โดยผู้เดินทางจากประเทศที่กำหนดให้มีผลตรวจ RT-PCR ขากลับ ต้องมีประกันสุขภาพโควิดวงเงิน 1 หมื่นเหรียญ พร้อมเห็นชอบให้บริการวัคซีนโควิดชาวต่างชาติตามสมัครใจ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 รองรับการเดินทางเข้าประเทศ เพื่อให้การทำงานไร้รอยต่อ

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม





ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566

ที่มา : <https://www.hfocus.org/content/>

นายอนุทิน กล่าวว่า ปัจจุบันไม่มีศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) การควบคุมป้องกันโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังกลับมา อยู่ภายใต้อำนาจ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 จึงประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและทันสถานการณ์ ซึ่งตั้งแต่ประเทศไทยได้ผ่อนคลายมาตรการและเปิดรับผู้เดินทางจากทั่วโลก มีการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ สายการบินมีคนเดินทางมากขึ้น 80% ทำให้ธุรกิจต่างๆ กลับมา พลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศและมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดที่จีนมีการเปิดประเทศเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566 ก็ได้มีการหารือเตรียมพร้อมรองรับให้การเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวจีนมีความสะดวกและปลอดภัย ทั้งแก่ผู้เดินทางและประชาชนในประเทศ ซึ่งจากตรวจเยี่ยมที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากจีนเที่ยวบินแรก ผู้ที่เดินทางมายิ้มแย้มแจ่มใสและมีความสุขที่ได้มาเมืองไทย บรรยากาศของการท่องเที่ยวระหว่างประเทศปรับตัวดีขึ้นมาก แนวโน้มจำนวนนักท่องเที่ยวกำลังเพิ่มมากขึ้น รวมถึงนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆ ทั่วโลกด้วย ในช่วง 3 วันที่ผ่านมา สถานการณ์เดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวจากจีนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายอนุทินกล่าวต่อว่า สำหรับการประชุมในวันนี้ ได้เห็นชอบใน 3 เรื่อง คือ เรื่องแรก มาตรการรองรับการเดินทางเข้าประเทศไทย เพื่อป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 มี 3 เรื่องย่อย คือ

1. มาตรการด้านสาธารณสุข ในการป้องกันควบคุมโรค 19 ของประเทศไทยสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศ ให้มีการบูรณาการความร่วมมือ ด้านการท่องเที่ยว คมนาคม ต่างประเทศ สาธารณสุขและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมดูแลนักท่องเที่ยวและมาตรการด้านสาธารณสุข เช่น เฝ้าระวังโรคกลุ่มผู้เดินทางที่มีอาการทางเดินหายใจที่ได้รับการตรวจด้วย ATK/PCR ตรวจสายพันธุ์ของเชื้อโควิด 19 เพิ่มกลไกการรายงานผ่านเว็บไซต์กรมควบคุมโรค เฝ้าระวังและตรวจสายพันธุ์ในน้ำเสียจากเครื่องบิน
2. แนวทางการทำประกันภัยสำหรับนักท่องเที่ยว เน้นผู้เดินทางจากประเทศที่กำหนดให้ خاکลับประเทศต้นทางต้องมีผลตรวจ RT-PCR คือ จีนและอินเดีย โดยต้องมีประกันสุขภาพวงเงินไม่น้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ครอบคลุมการรักษาโควิด 19 ตลอดช่วงระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทยและบวกเพิ่มอีก 7 วัน กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้เดินทางเข้าประเทศไทย (เงื่อนไขตามที่กำหนด) สำหรับผู้มาประกอบภารกิจ รวมถึงลูกเรือ นักเรียน อาจจะใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานเจ้าภาพหรือเอกสารแสดงถึงการมีประกันรูปแบบอื่นรับรองแทน โดยเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อจะสุ่มตรวจเอกสารรับรองประกันสุขภาพของผู้เดินทางจากประเทศดังกล่าว หากพบว่าไม่มีเอกสารประกันสุขภาพ ผู้นั้นจะต้องซื้อประกันสุขภาพก่อนเข้าเมือง
3. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพื่อป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 เน้นผู้ประกอบการท่องเที่ยวและประชาชนได้รับวัคซีนโควิดครบ 4 เข็ม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการป้องกันการป่วยหนัก





ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566

ที่มา : <https://www.hfocus.org/content/>



นายอนุทินกล่าวต่อว่า เรื่องที่ 2 คือ การให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในชาวต่างชาติ โดยให้มีการจัดระบบและกำหนดแนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ตามความสมัครใจ และคิดค่าบริการที่เหมาะสม ภายใต้กลไก Medical hub โดยวัคซีนที่ให้บริการจะเป็นวัคซีนที่รัฐบาลไทยจัดซื้อมาเท่านั้น และมีจุดบริการฉีดวัคซีนสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในระยะนำร่อง แบ่งเป็น กทม. ได้แก่ สถาบันโรคผิวหนัง รพ.นพรัตนราชธานี รพ.เลิดสิน รพ.ราชวิถี ศูนย์การแพทย์บางรัก สถาบันบำราศนราดูร และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง, เชียงใหม่ ได้แก่ รพ.ประสาทเชียงใหม่, ชลบุรี ที่ศูนย์พทยารักษ์, ภูเก็ต หน่วยบริการที่ดำเนินการโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ การบริหารจัดการวัคซีนให้คำนึงถึงปริมาณวัคซีนคงคลังที่จะไม่กระทบกับประชาชนไทยและให้จัดสรรวัคซีนให้แก่ประชาชนไทยเป็นลำดับแรก และ เรื่องที่ 3 คือ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 รองรับการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อให้มีกลไกการจัดการด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ดำเนินการอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด มีการประสานงานมาตรการที่ใช้กับผู้เดินทางอย่างไร้รอยต่อ

"ภาพรวมในวันนี้ ประเทศไทยสามารถผ่อนคลามาตรการป้องกันควบคุมโรค 19 ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได้ดี จำนวนผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล ผู้ป่วยอาการหนัก และผู้เสียชีวิตลดลง อัตราครองเตียงระดับ 2 และ 3 ยังต่ำกว่า 6% แต่ที่ต้องเร่งรัดคือ การฉีดวัคซีนในประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่ม 608 ซึ่งที่เสียชีวิตมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน ไม่ได้รับเข็มกระตุ้น หรือได้รับเข็มกระตุ้นนานเกิน 3 เดือน จึงต้องรณรงค์ให้รับวัคซีนให้ครบ 4 เข็มกระตุ้นทุก 4 เดือน เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน เพราะหากติดเชื้อจะไม่ป่วยรุนแรงและเสียชีวิต" นายอนุทินกล่าว



ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566

ที่มา : <https://www.hfocus.org/content/>

ด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การเฝ้าระวังผู้เดินทางจากต่างประเทศที่มีอาการทางเดินหายใจ จะมีระบบสแกนโดยให้สายการบินช่วยสื่อสารข้อมูลหากมีอาการไม่สบาย เจ็บไข้ได้ป่วย อาการคล้ายโควิด ให้สามารถตรวจ เรามีห้องแล็บที่ด่านควบคุมโรคที่สนามบินสุวรรณภูมิ จะตรวจให้ฟรีว่าเป็นโควิดหรือไม่ และเก็บตัวอย่างส่งตรวจสายพันธุ์ สำหรับวัคซีนโควิด 19 ในปี 2566 จะเน้นฉีดบูสเตอร์ในกลุ่มเสี่ยง 608 ที่ยังไม่ฉีดวัคซีน โดยวัคซีนที่เตรียมไว้มากกว่า 20 ล้านโดสเพียงพอสำหรับคนไทย และพอให้ต่างชาติที่ประสงค์จะเข้ารับบริการ เพราะส่วนใหญ่จะฉีดวัคซีนมาแล้ว ซึ่งททท.สำรวจพบว่ามีส่วนหนึ่งสนใจฉีด แต่ยังไม่รู้จำนวน เราเตรียมไว้ระดับหนึ่งเพียงพอ สำหรับเรื่องประกันสุขภาพของผู้เดินทาง อยากรู้มีจำนวนวันที่เหมาะสมให้ครอบคลุมเพิ่มอีก 7 วัน และวงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นดอลลาร์ ซึ่งทราบว่ามีการประกันของต่างประเทศที่ครอบคลุมอยู่แล้ว ส่วนประกันของบริษัทคนไทยเราอยากให้มีการทำแพคเกจเพื่อเวลาทำวีซ่าก็ได้มีบริษัทของคนไทยให้เลือก ซึ่งสามารถซื้อผ่านออนไลน์ได้ ซึ่งขณะนี้ มี 4 กรมธรรม์ที่ออกไปก่อนหน้านี้และครอบคลุมรายละเอียดตามนี้ แต่แพคเกจชุดใหม่ที่จะออกก็ขอให้คุ้มครองมากขึ้น